

Vice Presiden



รศ.สุภา ปานเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

facebook สุภา ปานเจริญ ☎ 15009

เดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากจะปฏิบัติภารกิจประจำเช่นการประชุมกรรมการต่างๆ ทั้งในฐานะประธาน กรรมการ และเลขานุการแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานตามวาระและโอกาสต่างๆ ดังจะได้รายงานโดยสังเขป ดังนี้

1. งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน นับเป็นงานสำคัญที่ชาว มศว ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

2. ช่วงวันพุธที่ 5 ถึงวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์เชิญให้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานการสอนภาษาไทยและฝึกปฏิบัติการสอนภาษาไทย ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์ วิทยาเขตถุก๊วก คณะผู้เดินทางมีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยฯ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ที่เกี่ยวข้องและนิสิตในหลักสูตร ปริญญาโท การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ จำนวน 20 คน และทุกคนจะต้องปฏิบัติการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาเวียดนามในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยสังคมนิยมและมนุษยศาสตร์ (USSH) วิทยาเขตถุก๊วก โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินการสอน นิสิตที่ปฏิบัติการสอนในหลักสูตรนี้มีทั้งนิสิตคนไทยและนักศึกษาต่างชาติ เช่น จีน และญี่ปุ่นมาสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาเวียดนามในครั้งนี้ด้วย การสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติไม่เหมือนกับการสอนภาษาไทยให้แก่นักคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของภาษา การที่ภาควิชาภาษาไทยฯ ได้เริ่มให้นิสิตในหลักสูตรนี้ปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริงนั้น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งผู้ดูแลและบริหารหลักสูตรคณาจารย์ผู้สอน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตของหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้การใช้เทคนิคต่างๆ ที่เป็นภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง หากภาควิชาภาษาไทยฯ ยังมีศักยภาพเช่นนี้ และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับแล้ว เชื่อว่าการผลิตบัณฑิตจะมีคุณภาพสมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่ฮานอย ดานัง และโฮจิมินห์มาเกือบ 20 ปี ชื่อเสียงของ มศว ในเรื่องการสอนภาษาไทยในเวียดนามทั้งหมดได้ดำเนินการภายใต้การปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งยิ่งของคณาจารย์ในภาควิชาฯ และผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์ที่สืบสานภารกิจอันสำคัญระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ที่กล่าวทั้งหมดนี้มาจะยืนยันได้จากที่ได้เดินทางไปสถานกงสุลพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลไทย ณ นครโฮจิมินห์ และทำให้ตระหนักว่าจะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ยั่งยืนตลอดไปได้อย่างไร เรื่องที่สมควรจะรายงานไว้ ณ ที่นี้อีกเรื่องหนึ่งคือ มีลูกศิษย์ที่มาเรียนภาษาไทยกับคณาจารย์ที่ภาควิชาฯ จำนวนมากนัดกันมาหาครูของเขาด้วยความรัก เคารพ และสำนึกในพระคุณของครูที่ประสิทธิ์ประสาทภาษาไทยให้เขาไปมีวิชาชีพที่เจริญก้าวหน้ากันทุกคน ศิษย์เก่าเหล่านี้มีทั้งจบปริญญาโทภาษาไทย และมาเรียนภาษาไทยระยะสั้นๆ ในเวลาหนึ่งเดือน ทุกคนพูดภาษาไทยชัดมากจนลืมไปว่าเขาไม่ใช่คนไทย นำประทับใจกับลูกศิษย์ชาวเวียดนามเหล่านี้จริงๆ ที่เขาตั้งใจเดินทางมาจากเมืองต่างๆ ลางานมาเพื่อจะได้มาพบกับครูของเขา